
Fundur í foreldraráði 23. apríl 2024 kl 17:00 

Mætt: Sigríður, Gylfi, Gunnhildur, Unnur á zoom og Þórunn forvarnar- og félagsmálafulltrúi, 
tengiliður við foreldraráð 

• Sigríður sagði okkur frá síðasta skólanefndarfundinum sem hún mætti á en hún er 
áheyrnafulltrúi frá foreldraáði í skólanefndinni.Rætt um nýja mötuneytið og öll ánægð 
með það. 

o  Mikið um að vera í félagslífinu, úrslit í Gettu Betur og undanúrslit í Morfís.  
o Rætt um nýjar brautir sem MH mun bjóða upp nýbreytni á áfanga fyrir nýnema þau velja 

að velja annað hvort kynjafræðiáfanga eða umhverfisáfang.  

 

• Rætt um Söngvaseið og það stórkostlega afrek, tengslin við MÍT frábært en foreldraráðið 
styrkti sýninguna.  

• Rætt um sameiginlegan fræðslufyrirlestur með foreldraráði Kvennó með Þorgrím 
Þráinsson sem var frestað fram á haust. Finna tillögur að tímasetningum fyrir fundi, 
Þórunn ræðir við skólastjórnendur með hentugan tíma, skoða t.d viku 38.  

• Aðalfundur verður haldinn um miðjan október. Lagt til 16. Október. 
• Fyrsti fundur með nýkjörinni stjórn komi inn á fund með foreldraráðinu í t.d vika 37.  

 

• Gylfi formaður fór yfir stöðu foreldrafélags.  
o Foreldraráð styrkti bóksafnið um borð og stóla í mars. 
o Styrkja námsverið um vasareikna. 

 

Fundi slitið kl 18:10 

Ritari  

Þórunn Þórarinsdóttir 

 

 


